

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/ว ๒๓๐๘

๒๒ พ.ค. ๒๕๕๗

<input checked="" type="radio"/>	กองสาร
<input type="radio"/>	กองบริหาร
<input type="radio"/>	กองนิติการ
<input type="radio"/>	กองการคลัง
<input type="radio"/>	กองการต่างประเทศ
<input type="radio"/>	กองการพิเศษ



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๑๕/๒๓ ถ.ไกรสิทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่องเรียนพระเอกพิทยาคม
เลขที่ 1573
เลขที่ใหม่

เรื่อง การประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ.๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกองทัพบก ฯ จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วย ตามที่ กองทัพบกได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามประกาศประกาศกองทัพบก ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง การประกาศใช้ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้มีประกาศ กองทัพบก และประกาศของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส) ประกาศบังคับใช้ เป็นระยะ ๆ นั้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศต่าง ๆ โดยเคร่งครัด จึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ของกองทัพบกและประกาศของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส) อย่างเคร่งครัด จริงจัง โดยพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งประกาศกองทัพบก ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง การประกาศใช้ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ บุคลากรอื่น ๆ ในสังกัด รับทราบ โดยทั่วถึงกัน และ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศกองทัพบก ประกาศ คำสั่ง ของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส) เพื่อนำมาแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบอย่างต่อเนื่องด้วย
๒. ให้กำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถ หากเกิดเหตุ ภัยอันตราย ใด ๆ ต้องรีบรายงานผู้เกี่ยวข้อง และ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที
๓. ให้โรงเรียนได้พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมาย ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเพื่อเตรียมการในการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอื่น หรือหน่วยทหารในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ ฝ่ายปกครอง ฯลฯ กรณีจำเป็นต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ หากเกิดเหตุ ภัยอันตรายขึ้นต่อสถานศึกษา ต่อตัวครู บุคลากรในสังกัด และ นักเรียนในความรับผิดชอบ ให้ทันที
๔. ให้กำชับบุคลากรในสังกัด นักเรียนในความดูแลรับผิดชอบ ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ทางสื่อสารมวลชน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง ความมั่นคง ฯลฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรฯ สถานศึกษาโดยรวม หากมีกรณีเกิดขึ้น ต้องรีบดำเนินการแก้ไขเพื่อยุติปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

๕. ให้ผู้บริหาร...../

2.2. ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบกำลังในอัตรา ให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ กอ.รส. เมื่อได้รับคำสั่ง เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกหมู่ทุกฝ่ายโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ผู้บัญชาการทหารบก

สำเนาถูกต้อง

(นายพิษณุ พิณิจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖